

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ.

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. ที่ได้จัดทำขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของบทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมประเด็นและนำผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

๑. ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง คือ

- ๑.๑ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย
- ๑.๒ ประชาชนผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ

๒. ผลกระทบที่อาจได้รับจากร่างกฎหมาย

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ

ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงบวก

การมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว จะส่งผลต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุน การประกอบธุรกิจในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาจัดตั้ง ดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทง่ายขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายให้เข้าสู่ระบบ อันจะนำมาซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและส่งผลต่อการประเมินการจัดอันดับเรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก

ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงลบ

ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์กรธุรกิจในลักษณะนี้ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้กำหนด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

การมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่ทันสมัย จัดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก และเป็นการ

อำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ เกิดช่องทางการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอย่างคนเดียว โดยไม่ประสงค์ที่จะร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น หรือไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนรายอื่นได้ ช่วยลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยตนเอง เป็นสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดทุน และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก